

คุณเป็นพ่อที่ดีได้

หน้าที่ในการเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้ายิ่งใหญ่

แต่คุณทำได้

โดย แฟรงค์ คามาซีโอ

แปล ปฎิมา คงสืบชาติ

คุณรู้มั๊ยว่าดอกแดนดิไลอันเป็นดอกไม้ประจำวันพ่อ? เล่ากันว่าที่เขาเลือกดอกแดนดิไลอันให้เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อก็เพราะว่าเมื่อดอกแดนดิไลอันถูกเหยียบย่ำ มันจะขึ้นใหม่และแข็งแรงกว่าเดิม หวังว่าการเปรียบเทียบดอกแดนดิไลอันกับผู้เป็นพ่อเช่นนี้จะเป็นความจริง เพราะในสังคมปัจจุบัน บทบาทความเป็นพ่อกำลังถูกเหยียบย่ำอย่างหนักเหลือเกิน

ความล้มเหลวของระบบครอบครัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เกือบจะทุกครอบครัวในปัจจุบันที่ทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ลูก ๆ ของพวกเขาต้องอยู่บ้านโดยไม่มีใครดูแล บทบาทดั้งเดิมของพ่อแม่ประสบความสำเร็จกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือผู้ชายที่เป็นพ่อหลายคนต้องรู้สึกผิดกลัว และสงสัยตัวเอง ผลก็คือ พวกเขามีปัญหาด้านการมองตนเอง นอกจากนั้น ทวีในยุคบริโภคนิยมยังนิยมนวดภาพว่าพ่อเป็นผู้อ่อนแอ และวาดแม่ให้เป็นหัวหน้าครอบครัวอีกด้วย

เราจำเป็นต้องมีพ่อในอุดมคติในปัจจุบันมากกว่าสมัยใด ๆ เพราะสถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคม ถ้าเราต้องการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง เราก็ต้องสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งก่อน และครอบครัวที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสามีและพ่อที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว

พ่อหลายคนที่อ่านบทความนี้อาจจะคิดว่าการที่จะเป็นพ่อที่มีความสามารถ และเป็นพ่อที่เหมือนพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คุณบางคนอาจจะหนักใจกับครอบครัวและหน้าที่การงานที่เรียกร้องความเอาใจใส่จากคุณเต็มแก่ คุณอาจจะกำลังเผชิญกับการหย่าร้างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลูก ๆ หรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนเดียวที่ต้องเล่นบทบาททั้งพ่อและแม่

แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณสามารถเป็นพ่อในอุดมคติได้ คุณพ่อทั้งหลายครับ ไม่มีสูตรตายตัวที่จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จได้ แต่พระคัมภีร์ได้ให้หลักการเพื่อเราทำตาม และต่อไปนี่คือลักษณะของพ่อในอุดมคติที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

1. **พ่อในอุดมคติต้องบังเกิดใหม่** “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณเชื่อในหัวใจและสารภาพด้วยปากของคุณว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของคุณ (โรม 10:9,10) ถ้าคุณต้องการบังเกิดใหม่ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ ความคิดและวิถีชีวิต คุณจะมีความรักใหม่ต่อภรรยาและลูกของคุณ คุณจะทำทุกอย่างแตกต่างจากที่คุณเคยทำก่อนหน้านี้

ผมไม่ได้หมายความว่า คุณจะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาและยึดพระบัญญัติการไปโบสถ์ การถวายเงิน และการช่วยเหลือลูกเสียไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนขึ้นมาได้ และจะไม่ได้ทำให้คุณเป็นพ่อในอุดมคติด้วย

ถ้าคุณรู้สึกล้มเหลวในการเป็นพ่อคุณต้องจำไว้ว่า เมื่อคุณบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ คุณจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งเก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17) คุณจะสามารถจำกัดภาพพจน์ในแง่ลบ, การเป็นตัวอย่างไม่ดี และความคิดเกี่ยวกับพ่อที่ไม่ถูกต้องของคุณออกไป แล้วแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยความคิดเกี่ยวกับพ่อที่มาจากพระคัมภีร์ซึ่งคุณสามารถกระทำตามด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้า

2. **พ่อในอุดมคตินับถือและเชื่อฟังพระวามะของพระเจ้า** ผู้เขียนสดุดีถามว่า “ทำอย่างไรหนุ่ม ๆ จึงจะรักษาตัวให้บริสุทธิ์ได้” คำตอบก็คือ “โดยระแวงระวังตามพระวามะของพระองค์” (สดุดี 119:9)

การที่คุณจะเป็นพ่อที่รักพระเจ้าได้นั้นคุณต้องรักพระวามะของพระเจ้าก่อน ให้พระวามะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตและครอบครัวของคุณ ผมไม่ได้หมายความว่าวางเกณฑ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไว้โชว์ที่โต๊ะกาแฟเท่านั้น แต่หมายถึงนำพระวามะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตจนทำให้ภรรยาและลูกของคุณหิวกระหายพระวามะของพระเจ้า **พระคัมภีร์จะต้องเป็นสิทธิอำนาจขั้นเด็ดขาดสูงสุดในการตัดสินใจของคุณทุกครั้งรวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับลูก ๆ ด้วย**

จัดเวลาไว้สำหรับการนมัสการประจำวัน เลือกรับพระคัมภีร์ที่คนในครอบครัวทุกคนสามารถท่องจำได้ ทุ่มเพพยายามไม่ให้รายการอื่นมาทำลายรายการนมัสการประจำวันของครอบครัว ถ้าลูก ๆ ของคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะนับถือพระวามะของพระเจ้าที่บ้านของพวกเขา พวกเขาจะไม่เรียนรู้ความนับถือที่โบสถ์และที่โรงเรียนด้วย

3. **พ่อในอุดมคติปฏิเสธความไม่สะอาดในชีวิตประจำวัน** ความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมจะทำลายความรักของคุณที่มีต่อพระเจ้าและต่อครอบครัวของพระเจ้า มันจะทำลายความรู้สึกไวต่อความต้องการของครอบครัวของคุณเองด้วย **ความคิดและความประพฤติที่ขัดต่อศีลธรรมจะทำลาย**

ความสามารถของคุณในการทำตามระเบียบวินัย และถ้าคุณยอมให้ความไม่ถูกต้องทางศีลธรรมเข้ามามีส่วนในชีวิตด้านหนึ่งด้านใดของคุณ คุณก็จะผ่อนคลายกับลูก ๆ ของคุณในด้านนั้น

ถ้าคุณต้องการเป็นพ่อคริสเตียนที่ดี คุณต้องไม่ยอมให้ความผิดทางศีลธรรมเข้ามาในความคิด และพฤติกรรมของคุณจนมันครอบงำชีวิต ระวังระวังในสิ่งที่คุณเห็น สิ่งที่คุณอ่าน สิ่งที่คุณพูด วิธีที่คุณคิดและสิ่งที่คุณปล่อยให้เข้ามาในความคิดของคุณ

รูปโป๊เป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของศัตรู มันจะทำลายความรักที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า ต่อภรรยา และต่อลูก ๆ ของเขา มันจะทำลายชีวิตสมรสโดยทำให้เขาล่วงประเวณีทางความคิดและบิดเบือนความคิดเรื่องความรักของมนุษย์ด้วยการผูกมัดเขาด้วยวิญญาณแห่งราคะตัณหา

ถ้าคุณต้องการเลี้ยงดูครอบครัวของคุณให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า คุณต้องมองว่ารูปโป๊เป็นงูที่มีพิษสงร้ายแรงที่สุดที่พร้อมเสมอที่จะฉกเรา คุณอาจจะได้เห็นรูปโป๊บางชนิดทุกวัน มันอาจจะเป็นรูปโปสเตอร์ในที่ทำงาน ป้ายโฆษณาบนทางด่วน โฆษณาในนิตยสารหรือโฆษณาในโทรทัศน์ หลีกเลียงสิ่งเหล่านี้เท่าที่คุณทำได้ และอย่าปล่อยให้ความคิดของคุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณหลีกเลียงไม่ได้

4. พ่อในอุดมคติยำเกรงพระเจ้า “ความยำเกรงพระเจ้า เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์ เป็นความรอบรู้” (สุภาษิต 9:10) ก้าวแรกของสติปัญญาและความเข้าใจคือความยำเกรงพระเจ้า คือการให้เกียรติและเคารพนับถือพระเจ้า และดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพิงอุทยานาภาพของพระองค์

“ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ได้ลบมลทินบาปชั่ว และคนหลีกความชั่วร้ายได้ด้วยความยำเกรงพระเจ้า” สุภาษิต 16:6 ความยำเกรงพระเจ้ามาจากการที่คุณระวังว่าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ยุติธรรม และทรงอุทยานาภาพกำลังสถิตอยู่กับคุณ พระองค์ทรงเห็นความคิด คำพูด การกระทำทั้งสิ้นของคุณ และพระองค์จะตัดสินสิ่งเหล่านั้น

จำไว้ว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ “บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต” (สุภาษิต 22:4)

5. พ่อในอุดมคติตื่นตัวต่ออิทธิพลชั่วที่สามารถทำลายครอบครัวของเขา ลองคิดถึงอิทธิพลที่ภรรยาและลูก ๆ ของคุณต้องเผชิญทุกวัน อิทธิพลที่ทำให้พวกเขามีวิถีคิด ทำ และรู้สึกอย่างที่พวกเขาไม่ เช่น โทรทัศน์ ดนตรี และความรู้ทางโลก คุณระวังคนที่คุณรักจากอิทธิพลชั่วเช่นนี้หรือไม่

คุณรู้จะไรแค่ไหนว่าในโรงเรียนของลูกมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า, ศีลธรรม และปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างไรกันบ้าง พวกเขาเรียนว่าการทำแท้งเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ หรือเรียนว่าเรื่องการรักร่วมเพศเป็น “วิถีชีวิตชนิดหนึ่ง” ที่ยอมรับได้หรือเปล่า หรือพวกเขาเรียนว่าคริสเตียนเป็นพวกคลั่งศาสนาและมีความคิดแคบ

จงจัดความคิดอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ออกจากบ้านของคุณ ไม่ว่าจะป็นหนังสือรูปโป๊หรือนิตยสาร วัสดุสร้างอารมณ์ สิ่งของเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อ คนตรีที่กบฏและต่อต้านสิทธิอำนาจหรือมาตรฐานทางศีลธรรม รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนา และลัทธิสอนผิดทั้งหลาย

เดิมบ้านของคุณแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยหนังสือและคนตรีคริสเตียน พระคัมภีร์ คู่มือเฝ้าเดี่ยว และชีวประวัติของชายหญิงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตกแต่งผนังบ้านของคุณด้วยข้อความที่แสดงถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้า ความยิ่งใหญ่และความสวยงามของพระองค์

6. พ่อในอุดมคติรักลูกแต่ละคนโดยการมองเห็นคุณค่าของบุคคลและศักยภาพของเขา ในฐานะที่คุณเป็นพ่อคริสเตียนที่ดี คุณต้องมองเห็นจุดเด่นและจุดอ่อนของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน สนับสนุนจุดเด่นของพวกเขา และคิดหาทางที่จะฝึกอบรมพวกเขาเพื่อพัฒนาจุดอ่อนเหล่านั้น

พ่อรักลูกเสมอไม่ว่าลูกจะผิดหรือถูก ลูก ๆ ของคุณอาจจะทำให้คุณเสียใจด้วยการทำชั่ว แต่คุณต้องไม่ทำให้พวกเขาคิดว่า คุณจะตัดพ่อตัดลูกกับพวกเขา ถ้าพวกเขาทำชั่ว ลงวินัยลูก ๆ ของคุณ แต่อย่าทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณทำโทษพวกเขาเพราะคุณรักพวกเขาน้อยลง

ความลำเอียงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อความรักแท้ภายในครอบครัว ถ้าคุณรักลูกคนหนึ่งมากกว่าลูกคนอื่น ๆ ลูกของคุณจะต่อต้านคุณ พวกเขาจะไม่ต่อต้านคุณเท่านั้น แต่จะรังเกียจที่ลูกที่รักด้วย อย่าปล่อยให้มีความลำเอียงในบ้านของคุณ

7. พ่อในอุดมคติต้องมีมารยาท ความรักจะต้องแสดงออกเป็นการกระทำกิจกรรมารยาทของคุณ เป็นสิ่งที่บอกให้คนอื่นทราบว่าคุณคิดกับพวกเขาอย่างไร กิจกรรมารยาทที่ไม่สุภาพเป็นหลักฐานชัดเจน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ให้เกียรติภรรยาและลูกของคุณ หรือไม่ได้เชยชมพวกเขาในฐานะที่พวกเขาเป็นคนสำคัญ

กิจกรรมารยาทที่ไม่สุภาพของพ่อ จะมีผลต่อทุกคนในครอบครัว ลูกชายของคุณจะไม่เคารพแม่ของเขาและพี่น้องที่เป็นผู้หญิงของเขา ภรรยาและลูกสาวของคุณจะเกลียดชังผู้ชาย

กิจกรรมารยาทที่ดีมักจะมีผลสำคัญต่อผู้หญิงมากกว่าต่อผู้ชาย ครอบครัวของคุณอาจจะพูดว่า พวกเขาอยากจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เช่น สิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกอับอาย ฟังพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีกิจกรรมารยาทที่เหมาะสม

8. พ่อในอุดมคติจัดหาสิ่งต่าง ๆ ให้ครอบครัวโดยทำงานอย่างมีสมดุล พ่อคริสเตียนที่ดีจะต้องไม่ปล่อยให้ครอบครัวของตนยากจนหิวโหย อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ว่า “ถ้าแม่ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก” (1 ทิโมธี 5:8)

เราจำเป็นต้องกำจัดทำที่ที่ไม่ถูกต้องของเราเกี่ยวกับการทำงาน พระธรรมปฐมกาลเปิดเผยให้ เราเห็นว่าพระเจ้าสร้างเราให้ทำงานและให้เกิดผล (ปฐมกาล 2:15) ในโลกที่ตกลงสู่ความบาปนี้ เรา ได้รับอาหารประจำวันของเราโดยต้องแลกมาจากหยาดเหงื่อ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้สิ่งที่เรา ต้องการ (ปฐมกาล 3:17,19)

พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มบอกเราว่า ชายหญิงที่มีความเชื่อทั้งหลายผูกพันอยู่กับงานที่เราเรียกว่า “งานทางฝ่ายโลก” พวกเขาเลี้ยงดูแกะ, สร้างเมือง, รับใช้กษัตริย์, เป็นหมอ, จับปลา, เก็บภาษี และสอน ในโรงเรียน พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับการรับใช้พระเจ้า การทรงเรียกให้ทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพอ ๆ กับการทรงเรียกอื่น ๆ

มีความคิดสุดโต่งสองประการในสังคมของเราที่ไม่ถูกต้องนั่นคือ บางคนดูถูกการทำงาน และบาง คนบูชาการทำงาน

คุณมองว่าการทำงานเป็นความชั่วร้าย หรือคิดว่างานที่ดีในอุดมคติคือ งานที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ ให้ผลตอบแทนมหาศาลหรือไม่ นั่นเป็นทำที่ที่ไม่ถูกต้องและพระเจ้าจะไม่อวยพระพร

คนบูชาการทำงานของคุณราวกับว่ามันเป็นเทพเจ้าหรือไม่ คุณคุกเข่าของคุณลงต่อแท่นบูชาแห่ง อาชีพของคุณหรือไม่ นั่นเป็นการนับถือรูปเคารพและพระเจ้าจะไม่อวยพระพรด้วย

อย่าดูถูกงานของคุณ และอย่าบูชาการทำงาน คุณต้องเป็นคนทำงานสัตย์ซื่อและฉลาด รับใช้พระ เจ้าในขณะที่เลี้ยงดูครอบครัว ถ้าการงานเอาเวลาทั้งหมดของคุณไปจนคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัว คุณ จำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาทำงานและพฤติกรรมในการทำงาน

9. พ่อในอุดมคติต้องดูแลสุขภาพฝ่ายวิญญาณของลูก ลูกของคุณมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณอย่างไร การที่พวกเขาไปโบสถ์ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดี ผมเติบโตขึ้นมาโดยไปโบสถ์ อย่างสม่ำเสมอ ผมรู้ดีว่าการแกล้งทำเป็นสนใจง่ายแค่ไหน ในขณะที่เดียวกันผมก็เห็นห่างจากพระเจ้าและ เดินเข้าสู่รก

ลองมาดูเงื่อนไขที่จะทำให้คุณรู้ว่าลูก ๆ ของคุณมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณอย่างไร?

- ฟังสิ่งที่พวกเขาคุยกัน เด็ก ๆ มักจะคุยเรื่องที่พวกเขาชอบและสนใจ
- คุณตอบสนองต่อเรื่องฝ่ายวิญญาณที่คุณพูดคุยให้พวกเขาฟังอย่างไร พวกเขามีคำถามเกี่ยวกับ มาตรฐานในการดำเนินชีวิตและความคิดเกี่ยวกับชีวิตของคุณหรือไม่
- ลูก ๆ ของคุณเลือกคนชนิดใดเป็นเพื่อน
- จงตื่นตัวกับการต่อต้านของลูกในระยะแรก พระคัมภีร์บอกว่า “เพราะการกบฏก็เป็นเหมือน บาบแห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพ” (1 ซามูเอล

15:23) ถ้าลูก ๆ ของคุณแสดงกิริยาต่อต้าน คุณควรจะอธิบายให้พวกเขาฟังว่า การกบฏคืออะไรและมีผลต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร

10. พ่อในอุดมคติรักแม่ของลูก ๆ เด็ก ๆ จำเป็นต้องรู้ว่าพ่อและแม่ของพวกเขารักซึ่งกันและกัน และจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เด็ก ๆ บางคนที่ไม่เคยเห็นพ่อของตัวเองแสดงความรักต่อแม่ก็จะพัฒนาความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก ๆ จำเป็นต้องเห็นการแสดงความรักระหว่างพ่อแม่ของตน ถ้าคุณรักภรรยาและปฏิบัติต่อเธออย่างดี ลูก ๆ ของคุณก็จะรู้สึกมั่นคงมากขึ้น

ถ้าคุณและภรรยาของคุณมีปัญหาขัดแย้งกันต่อหน้าเด็ก ๆ เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกไม่มั่นคง ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังจะ “ระเบิด” ด้วยความโกรธอยู่แล้ว อย่าระเบิดต่อหน้าเด็ก ๆ แต่คุณทั้งสองคนควรจะไปหาที่ส่วนตัวคุยกัน ถ้าครอบครัวหรือชีวิตสมรสของคุณมีความกดดันที่แก้ไขไม่ได้ คุณควรจะไปหาที่ปรึกษาคริสเตียน

ชีวิตสมรสที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสิ่งหนึ่งในสังคมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นจำเป็นต้องเห็นชีวิตสมรสที่ยั่งยืน และพวกเขาต้องรู้ว่าการหย่าร้างไม่ได้เป็นทางออก **คุณควรแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคำมั่นสัญญาในชีวิตแต่งงานสามารถยั่งยืนอยู่ได้แม้ว่าวัฒนธรรมจะพยายามทำลายชีวิตแต่งงานนั้น**

11. พ่อในอุดมคติเป็นแบบอย่างในการติดตามพระเจ้า ถ้าเราเป็นคริสเตียนตัวอย่างที่ดีต่อลูก ๆ จะเป็นอิทธิพลที่สำคัญซึ่งจะสอนเขาได้ดีกว่าคำสอนและคำเทศนา ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม คุณกำลังอยู่บนเวทีโดยมีคนดูที่จ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลา

คุณบอกเขาอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างหนึ่งหรือ? คุณบอกเขาว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่ซื้อของเล่นแพง ๆ ให้เขาหรือเปล่า, คุณสอนลูกให้มีใจเมตตาในขณะที่คุณเองจะโกนค่าคนที่ขับรถอย่างไม่ระมัดระวังหรือเปล่า, คุณเทศนาเรื่องความสัตย์ซื่อและการเคารพกฎหมายแล้วโกงภาษีและเปล่า? คุณพูดต่อต้านเรื่องยาเสพติดและเหล้าแล้วเสพยาสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า

อะไรสำคัญที่สุดในคำสอนของคุณ ลูก ๆ ของคุณเรียนรู้เรื่องศีลธรรมจากการมองคุณเป็นตัวอย่าง หรือสิ่งที่คุณดูจากโทรทัศน์

แล้วความเชื่อของคุณเป็นอย่างไร คุณสอนให้ลูก ๆ ของคุณเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือเปล่า หรือเชื่อในตัวเอง หรือเงิน?

12. พ่อในอุดมคติมีความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง พ่อแม่หลายคู่รู้สึกล้มเหลว ผมเข้าใจในความรู้สึกนั้นของพ่อแม่ ในช่วงเวลาแห่งความโกรธเมื่อทุกอย่างดูเหมือนผิดพลาดไปทั้งหมด และลูกน้อยของคุณยังทำเลอะเทอะ บางทีคุณอาจจะอาละวาดเอาอกกับเขาและพูดในสิ่งที่คุณไม่ควรพูด บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนล้มเหลวในฐานะที่เป็นพ่อแม่

ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถเป็นพ่อที่ประสบความสำเร็จได้ คุณสามารถเป็นพ่อที่จะสะท้อนลักษณะของพระบิดาในสวรรค์ได้ แต่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

พระเยซูคริสต์อยู่เพื่อช่วยคุณ ให้คุณยื่นมือของคุณออกสู่พระบิดาในสวรรค์ ขอด้วยความเชื่อ ให้พระเจ้าสถิตอยู่กับคุณและประทานกำลังให้กับคุณและพระองค์จะทรงประทานพระคุณแก่คุณทุก ๆ วันเท่าที่คุณต้องการ แล้วคุณก็จะสามารถเป็นพ่ออย่างที่คุณอยากจะเป็น
ใช่แล้ว คุณทำได้!